



NERอัพเป้ารายได้-ปริมาณขาย

■ กำลังผลิตแตะ 5.15 แสนตัน ■ โบรกเคาะเป้าราคา 7 บ.



สุวิทย์
จึงฉนสมบูรณ

นิวส์ คอนเน็คท์ - NER ลงนามสัญญาซื้อขายยาว
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคาขายง ปรับเป้าหมายรายได้-
ปริมาณขายปี 64 เพิ่มขึ้น โบรกเกอร์เชียร์ "ซื้อ"
ประเมินราคาเป้าหมาย 7.00 บาท

นายสุวิทย์ จึงฉนสมบูรณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท นอร์ทอัสรับเบอร์จำกัด (มหาชน) หรือ NER
เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายยาว
ของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพ [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

PROEN ลงสนาม มั่นใจเทรดคึกคัก ชูพื้นฐานแกร่ง!

นิวส์ คอนเน็คท์ - PROEN ลั่นระฆัง
เทรด mai วันนี้ มั่นใจนักลงทุน
ตอบรับดีเยี่ยม ชูหุ้นเทคโนโลยี
พื้นฐานแกร่ง อนาคตได้ก้าวกระโดด
โบรกฯ ให้เป้า 3.40-3.79 บาท

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ
PROEN เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่า
หุ้น PROEN เข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่
29 เม.ย. นี้ วันแรก จะได้รับความ
สนใจจากนักลงทุนอย่างคึกคัก

เนื่องจากเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังมี
การเติบโตและเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน
เพราะปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมต้อง
เร่งปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์
ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้บริการ
Internet Data Center เพื่อเก็บฐาน
ข้อมูลทุกชนิด ขณะเดียวกัน ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างงานโทรคมนาคม
และสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นอีก
แหล่งรายได้ที่ช่วยสนับสนุนให้มีการ
เติบโตได้ต่อเนื่อง

โดย PROEN มีฐานะการเงิน
ที่แข็งแกร่ง การเติบโตในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

DDD ลุยปรับหมากธุรกิจ หนุนผลกำไรเติบโต 25-30%

นิวส์ คอนเน็คท์ - DDD ตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโต
25-30% ลุยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง เตรียม
ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนการตลาด
นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท ดู ดีย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD
เปิดเผยว่า ตั้งเป้ารายได้จากการขายปี 64 เติบโต
25-30% จากปี 63 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่
1,000 ล้านบาท [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ASW เปิดเทรดเหนือจอง 20.16%
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
หรือ ASW เข้าจดทะเบียนและซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือ SET เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 เป็นวันแรก
โดยราคาเปิดซื้อขายที่ 11.80 บาท
เพิ่มขึ้น 1.98 บาท หรือ 20.16% จากราคา
ไอพีโอ 9.82 บาท และระหว่างการซื้อขาย
ราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 12.60 บาท

นโยบายและกลยุทธ์
มุ่งสู่ความยั่งยืน

90 อาคารซิตติเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Call Center 1614 Tlx. 0-2168-3379

www.ptenergy.co.th



NER

ราคาขาย และโครงการสร้างมูลค่ากันชนรักษาเสถียรภาพราคาขาย กับการวางแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้และปริมาณขายภายในปี 64 จากเดิมที่ตั้งไว้ 22,000 ล้านบาท และ 410,000 ตัน ตามลำดับ จากความต้องการใช้ที่สูงขึ้น ประกอบกับได้รับคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้ารายใหม่เข้ามาจำนวนมาก ขณะที่ลูกค้าเดิมยังคงสั่งซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/64 คาดว่าดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากปลายปี 63 มีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้ปริมาณลูกค้าโอนมาในไตรมาส 1/64

ขณะที่ปัจจุบันนี้บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตสู่ระดับ 465,600 ตันต่อปี และช่วงปลายปี 64 จะเพิ่มกำลังผลิตในส่วนของสินค้ายางอัดแท่งอีก 50,000 ตันต่อปี ซึ่งจะทำให้ในปีนี้นี้บริษัทจะมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 515,600 ตันต่อปี

ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีบีเอสที

ระบุว่าแนวโน้มกำไรไตรมาส 1/64 ของ NER จะอยู่ที่ 329 ล้านบาท เติบโต 449% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการขายที่ทำได้ 90,000 ตัน และราคาขาย TSR ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการเคลมประกันไฟไหม้จำนวน 21 ล้านบาท ในส่วนกำไรทั้งปี 64 คาดว่า จะอยู่ที่ 1,433 ล้านบาท เติบโต 67% จากปีก่อน และภายในปี 65 คาดมีกำไรสุทธิ 1,715 ล้านบาท ตามราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น และกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงให้ราคาเป้าหมาย 7 บาท และแนะนำ "ซื้อ" ●



นันทวรรณ
สุวรรณเดช

สภาวะเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากขึ้น และบริษัทยังได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการจำหน่ายและการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้า โดยปัจจุบันบริษัทได้เป็นพันธมิตรกับ DKSH ผู้นำด้านการกระจายสินค้า ที่มีเครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งยังมีการเพิ่มช่องทางการขายผ่าน Social Media และ Telesales เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และยังเป็นการเข้าถึงลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย ●

DDD

เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนที่ออกสินค้าใหม่ที่น่าเน้นนวัตกรรมและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

และดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการขยายตลาดการจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดในประเทศและประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมปรับกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับ

PROEN

ภายใต้สถานการณ์ปกติ บริษัทมีรายได้เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 20% และมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นอยู่ระดับ 15% ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้านนางยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน บล.เอเซีย พลัส ในฐานะแกนนำผู้จัดการการจัดจำหน่ายฯ เผยว่า การหนดราคาในการเสนอขายที่ระดับ 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นระดับที่น่าสนใจ สอดคล้อง



กิตติพันธ์
ศรีบัวเอี่ยม

กับปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบัน

โดยจะเห็นว่าโบรกเกอร์ได้ประเมินราคา

ที่เหมาะสมอยู่ในกรอบ 3.40-3.79 บาทต่อหุ้น ยังไม่นับรวมโอกาสการเติบโตที่ดีในอนาคต ●



GUNKUL เล็งลงทุนโรงสกัด CBD

นิวส์ คอนเน็คท์ – GUNKUL คอนเฟิร์มธุรกิจพลังงานทดแทนมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง เดินหน้าศึกษาแผนลงทุนทำโรงสกัด CBD บริสุทธิ์ 99% หนุนรายได้รวมปี 64 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัฐมาลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัท จะผลักดันธุรกิจในเรื่อง GUNKUL รวมถึงรายได้ และกำไรสุทธิให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างสร้างผลตอบแทนอย่างมีศักยภาพในระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างมีศักยภาพของกลุ่มบริษัท โดยนอกจากจะมีการปรับองค์กรครั้งใหญ่ โดยแต่งตั้งทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อดูแลบริหารงานเชิงกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจแต่ละด้านแล้ว บริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ



ดร.สมบูรณ์
เอื้ออัฐมาลัย

กัญชง หรือ กัญชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างจุดแข็งให้กลุ่มบริษัท และสร้างรายได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ จากข้อได้เปรียบด้วยพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ รวมถึงวางแผนลงทุนทำโรงสกัด CBD บริสุทธิ์ 99% ที่มีกำลังผลิต 1 ตัน (ช่อดอกกัญชง) ต่อวันตามแผนในระยะ 1 ปีข้างหน้า นับจากนี้

สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีนี้ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอุปโภคบริโภค ระบบไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งโซลาร์และพลังงานลม

ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ยังมีงานประมูลใหม่ๆ เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ จากปัจจุบันมีงาน EPC ในมือ (Backlog) ประมาณ 8,500 ล้านบาท โดยปีนี้ตั้งเป้างาน EPC ในมือไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่ารายได้ปีนี้ จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 เมกะวัตต์ ส่งผลทำให้ปี 66 กำลังการผลิตจะเป็นไปตามเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์ ภายใต้การลงทุน (3ปี)

ภาพข่าว



QTC ไฟเขียวปันผลครึ่งปีหลัง 63 หุ้นละ 0.25 บาท

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานกรรมการ นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 64 พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ ปันยารชุน เข้าเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมทัพความแข็งแกร่งในทีมคณะกรรมการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นถึงการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

DHOUSE จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564

ผศ.ดร.ธีรพรธรณ อังภากรณ์ ประธานกรรมการ นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรรถ เลิศรุ่งพร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 63 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดจ่ายปันผล 5 พ.ค. 64 พร้อมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 63 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

